

**SPA - มาแข็งแกร่ง ก็พอจะมีลุ้น**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในวลีจั่วหัว...**

จริงๆ แล้ว หุ้น SPA นะ ที่สัญญาจะมาแข็งแกร่ง ก็เลยต้องว่ากันโน้บาดตาเซี่ยน ชะหน่อย ส่วนเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index ก็เลยเรียกว่า มาแข็งแกร่งได้ไหม... ก็ถ้าระยะสั้นๆ ก็อาจจะว่าอย่างนั้นก็ได้ ที่เห็นมา 4 วัน เน้นหนักในทางขึ้น และวันวาน ก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านจิตวิทยา ที่ระดับ 1400 เสียด้วย ทีนี้ จะเอาอย่างไรกันต่อดีล่ะ อาการก็อย่างที่เห็นอเมซงคล้ายๆ วัฏบอยๆ ในครั้งก่อน เวลาเห็นรอบขึ้นทีไร ใครๆ ก็ต้องคิดว่า อายากขึ้น กันทั้งนั้น แล้วอะไรไม่สำคัญที่ มันอยู่ในระดับแนวรับด้วย มันไม่น่าจะต่ำกว่าระดับต่ำๆ ที่ผ่านมาแล้วกระมัง... เห็นอเมซงถึงได้มีคำถามบอยๆ ว่า ถ้าเป็นแนวรับแล้วอยากจรับไหมล่ะ ถึงได้เป็นแผนที่ย่อยมาก่อนหน้านี้ว่า ถ้าจะรับ ก็ต้องรู้ไว้ด้วยนะว่า จะเล่นอะไรยังไง และเป็นการเล่นหรือเก็งกำไร หรือเป็นการลงทุนเพื่อระยะไหน... ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว แนวโน้มยังเป็นอะไรแบบไหน การวางแผนก็อาจจะต้องว่ากันไปตามนั้นก่อน ซึ่งเราๆ ท่านๆ ก็น่าจะเห็นๆ อยู่แล้วกระมังว่า อาจจะยังเป็นแค่ระยะสั้นเท่านั้นก่อนที่ดูดี และการเก็งกำไรระยะสั้น จึงได้เห็นกันอย่างชัดเจนในระยะนี้เลย ดูหุ้นที่วิ่งๆ ขึ้นมาก็ได้นะ น่าจะเห็นแล้วว่า ส่วนใหญ่เป็นหุ้นแบบไหน... หุ้นบางตัว เห็นอเมซงนิดตอนเช้า หรือในช่วงครึ่งแรก ก็เหมือนจะไม่มื่ออะไร แต่พอช่วงบ่าย กลับวิ่งขึ้นผ่านแนวต้านได้อย่างดี และวิ่งแรงๆ ได้แบบทำเอาเสียตายไปเหมือนกัน... แต่ถ้าใครนั่งเฝ้าหน้าจอ หรือเฝ้าตลาดอยู่ ก็น่าจะไมรอช้ากระมัง อาจจะเล่นตีหัวเข้าบ้านได้สบายๆ ดีไม่ดี อาจจะเล่นได้หลายตัวเสียด้วยซ้ำ... วันเนี้ ลองดูกันอีกวัน จะออกยังง

**ดูตามเกม...**

จะเรียกว่า เป็นเกมทางเทคนิค ผสมกับบรรยากาศในแนวโน้มของหุ้นกลุ่มนี้ ด้วยก็ว่าได้นะ แต่ที่เลือกมาเข้าบาดตาเซี่ยน จะเน้นไปในเกมทางปัจจัยทางเทคนิคเสียมากกว่านะครับ

- แนวรับ : ...13.2-13.1 และต้องไม่ต่ำกว่า 12.8 ไว้ด้วย
- เป้าหมาย : ...15.5-16.0 (กลางๆ อาจมีลุ้น 19-20 ได้)

Price Chart...(SPA)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น SPA...** จริงๆ แล้ว แนวโน้มหลักๆ นั้น เป็นขาขึ้นอยู่นะ แม้ว่าจะมีรอบปรับฐานลงบ้างก็ตาม แต่ในช่วงขึ้น จะมีรอบขึ้นที่ยาวๆ ตามรูปแบบขาขึ้น... ส่วนเรื่องของแนวโน้มที่น่าสนใจ คือจากรูปแบบ MA ที่อยู่ในภาวะของการเป็นกระทิง ซึ่งนั่น อาจจะมองว่าในระยะกลางๆ อาจจะไปได้อีกไกลๆ ได้พอสมควรเลยนะ หรือ แอบหวังๆ ระดับ 19.0-20.0 โน่นเลยก็ว่าได้นะ แต่เอาเป็นว่า ระยะสั้น อย่าให้เห็นต่ำกว่า 12.8 ไว้ก่อน จึงจะทำให้การคาดหวังการขึ้นทดสอบระดับเป้าหมายที่ว่ามานั้น เป็นจริงได้... อาจจะถือเป็นหุ้นลงทุนอีกตัวที่น่าสนใจในระยะนี้ ส่วนถ้าใครจะเอาปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ก็แล้วแต่ความถนัดและมุมมองนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน